

Số: 2170 /UBND-NV

Hung Yên, ngày 29 tháng 11 năm 2013

Về việc báo cáo tình hình thực hiện
Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010
của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Thực hiện nội dung Công văn số 5550/BNG-LS ngày 20/11/2013 của Bộ Ngoại giao về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị như sau:

1. Tình hình phổ biến, quán triệt Chỉ thị

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt tinh thần Chỉ thị tới các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích của công dân khi di cư ra nước ngoài.

2. Kết quả tổ chức thực hiện

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND ngày 28/3/2011 về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân trên địa bàn tỉnh di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay. UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định của pháp luật và các Điều ước quốc tế trong lĩnh vực di cư ra nước ngoài cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động công tác chuyên môn, nghiệp vụ khác trong ngành tư pháp đều quán triệt tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài. Giải quyết các sự kiện hộ tịch về kết hôn, khai sinh, khai tử, nhận cha mẹ con, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người Việt Nam sang định cư ở nước ngoài (đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, xin nhập quốc tịch nước ngoài). Kết quả trong năm 2013, Sở Tư pháp đã trao giấy chứng nhận kết hôn cho 49 công dân của tỉnh kết hôn với người nước ngoài. Ghi chú kết hôn với người nước ngoài 23 trường hợp (trong đó kết hôn với người Hàn Quốc: 22; quốc

gia/vùng lãnh thổ khác: 01); khai sinh có yếu tố nước ngoài: 12 trường hợp; khai tử có yếu tố nước ngoài: 03 trường hợp.

Công an tỉnh đã tạo điều kiện, rút ngắn thời gian cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân xuất cảnh di cư ra nước ngoài và tăng cường kiểm tra tình hình di cư của công dân ra nước ngoài.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kế hoạch đào tạo nguồn lao động và các hoạt động liên quan đến người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Bộ Ngoại giao sớm ban hành quy định cụ thể về di cư quốc tế; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin đối với các trường hợp công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài và công dân Việt Nam cho người nước ngoài nhận con nuôi để các địa phương biết nhằm tránh tình trạng lợi dụng buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài; phổ biến rộng rãi các thông tin về quy định của pháp luật, phong tục tập quán các nước mà lao động Việt Nam đến làm việc.

UBND tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo. *a/*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT; NV^H.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Khắc Hào